

# เบสท์เวสเทิร์น เตรียมเปิดโรงแรมที่เมืองนิไล มาเลเซีย

## เชีย

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ประกาศเซ็นสัญญากับบริษัทกรีน ทาร์เก็ต กรุ๊ป เตรียมเปิดให้บริการโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เมสา โฮเทล ที่เมืองนิไล ในรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ประเทศมาเลเซีย โดยพิธีเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่เมืองนิไล ประเทศมาเลเซีย โดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายคือนางสาวเกษรา ชูเชียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย และดาตุ๊ก ตัน ฮง ไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กรีน ทาร์เก็ต กรุ๊ป เป็นผู้เซ็นสัญญาครั้งสำคัญนี้

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เมสา โฮเทล ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) เพียง 18 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์เพียง 50 กิโลเมตร เป็นโรงแรมขนาดกลาง สูง 10 ชั้น ให้บริการห้องพักจำนวนทั้งหมด 200 ห้อง ออกแบบดีไซน์อย่างทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรี โรงแรมแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมสาลิลล์ ที่พัฒนาโดยกรีน ทาร์เก็ต กรุ๊ป ซึ่งประกอบไปด้วยโซนที่พักอาศัยและห้างสรรพสินค้า โดยโรงแรมจะเชื่อมต่อกับเมสามอลล์ แหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิไล ซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปีที่ผ่านมา

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เมสา โฮเทล เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์เบสท์เวสเทิร์นแห่งที่ 3 ที่เปิดให้บริการในมาเลเซีย ต่อจากโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ปตาลิง จายา และโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ไอ-ซิตี ซาห์อลาม โดยทั้ง 2 โรงแรมที่เปิดให้บริการไปแล้วตั้งอยู่ในบริเวณของคลังวัลเลย์ จึงสะดวกสบายกับการเชื่อมต่อไปยังย่านพาณิชยกรรมและย่านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่โดยรอบของเมืองกัวลาลัมเปอร์

มร. รอน โพล ประธานกรรมการอาวุโส และประธานฝ่ายปฏิบัติการ เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แนะนำแบรนด์ของเบสท์เวสเทิร์นในเมืองนิไลที่มีชีวิตชีวา และเปิดโรงแรมอีกหนึ่งแห่งในประเทศมาเลเซีย นับเป็นส่วนหนึ่งของการแผนการขยายธุรกิจของเบสท์เวสเทิร์นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วในภูมิภาคนี้ 56 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 8,100 ห้องพัก และมีโรงแรมที่อยู่ภายใต้การพัฒนาอีกกว่า 40 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 9,000 ห้องพัก เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปัจจุบันในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า”

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกรีน ทาร์เก็ต กรุ๊ป ในการพัฒนาโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เมสา โฮเทล นี้

ไถ่ถือเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและมีโอกาสเติบโตสูง เพราะอยู่ในจุดที่ตั้งที่โดดเด่น ใกล้กับกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซีย ย่านคลังวัลเลย์ (Klang Valley) และท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ การเดินทางจึงสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยหลายแห่งบวกกับการเปิดให้บริการของเมสามอลล์ ที่เพิ่มสีสันความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองนี้ไถ่แห่งนี้”

มร. แบริร์แวง กล่าวเสริมว่า “มาเลเซียถือเป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญของแผนการขยายธุรกิจของเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย อีกทั้งการพัฒนาของย่านคลังวัลเลย์ (Klang Valley) เปิดโอกาสให้กับการลงทุนโครงการใหม่ๆ ในมาเลเซีย เบสท์เวสเทิร์นรู้สึกชื่นชมวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของดาตุ๊ก ตัน ฮง ไถ่ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงการที่นี้และร่วมเป็นพันธมิตรกับเบสท์เวสเทิร์น เรามั่นใจว่าการร่วมงานกับกรีน ทาร์เก็ต กรุ๊ปคือก้าวสำคัญของความสำเร็จของการเปิดให้บริการโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เมสา โฮเทลแห่งนี้”

กรีน ทาร์เก็ต กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยได้พัฒนาโครงการสำคัญหลายแห่งในมาเลเซีย อาทิ โครงการกรีนฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ในซาห์ฮาลาม โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 300 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย อีกทั้งได้รับรางวัลด้านการดีไซน์ในระดับนานาชาติถึง 2 รางวัล โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม ในเมืองเซเมเนย์ห์ โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 137 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย และโครงการเมสอาฮิลล์ ในเมืองนิไล ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์มาเลเซีย

###

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4,200 โรงแรม\* ในกว่า 100\* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 11 แปรพันธุ์ในเครือที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, BW Premier Collection®, BW Signature CollectionSM by Best Western, SureStay® Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western และ SureStay Collection® by Best Western ปัจจุบันเบสท์เวสเทิร์น ให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมมายาวนานมากกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติการ การขาย และการตลาด ซึ่งเฟียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย รวมทั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นรีเวิร์ดส์ที่มีสมาชิกถึง 32 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายคะแนนสะสมได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน มีโรงแรมให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 ประเทศในภูมิภาค\* และกว่า 100 โรงแรม\* ที่กำลังให้บริการและอยู่ในระหว่างการพัฒนา สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศได้ที่ [www.bestwestern.com](http://www.bestwestern.com) สำหรับข้อมูลของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่ [www.bestwesternhotelasia.com](http://www.bestwesternhotelasia.com) และสำหรับด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ในภูมิภาคเอเชีย กรุณาเข้าชมที่

[www.bestwesterndevelopers.com](http://www.bestwesterndevelopers.com) หรือติดต่อที่ [asiadevelopment@bestwestern.com](mailto:asiadevelopment@bestwestern.com)

\*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารการตลาด เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย

โทร: 02 656 1260